

PHỤ KIỆN JAGUAR

JAGUAR F-PACE







CHUẨN MỰC JAGUAR

Kỹ thuật đẳng cấp thế giới. Kỹ nghệ vô song. Hiệu suất tối ưu.

Các phụ kiện Jaguar sẽ khiến bạn yêu chiếc Jaguar F-PACE hơn. Lý do thật đơn giản. Mỗi phụ kiện đều được thiết kế chế tạo tinh vi và được thử nghiệm nghiêm ngặt bởi chính đội ngũ thiết kế nên chiếc xe.

Tất cả là của bạn

Cuốn tài liệu này sẽ giúp bạn nâng cấp và cá nhân hóa chiếc xe của mình từ trong ra ngoài cho phù hợp nhất với phong cách sống của bạn. Bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi từng phụ kiện được tạo ra vừa khít với chiếc xe, khiến nó có khả năng vận hành vượt trội hơn, phong cách hơn - và tất cả là của bạn.

Tìm hiểu thêm về phụ kiện Jaguar tại accessories.jaguar.com



JAGUAR F-PACE CỦA BẠN

TRẢI NGHIỆM PHỤ KIỆN JAGUAR

Jaguar F-PACE của bạn được thiết kế để xử lý mọi khúc cua và rẽ hoàn hảo một cách thanh lịch. Có chung tiêu chí này, loạt phụ kiện chính hãng Jaguar được thiết kế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của bạn, trong khi vẫn duy trì tính thẩm mỹ cho chiếc xe Jaguar. Chúng tôi mang đến một loạt các phụ kiện nội ngoại thất sành điệu và thiết thực, phù hợp với mọi phong cách sống, mọi sở thích và đam mê của bạn từ kiểu cách thiết kế, các thiết bị chuyên dụng cho chuyên chở và kéo, các phụ kiện cho mâm xe, cho đến cả các gói phụ kiện phục vụ cuộc sống hàng ngày.

THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP TINH XẢO

Các phụ kiện của Jaguar được thiết kế bởi cùng đội ngũ đã tạo nên chiếc xe của bạn. Họ là những chuyên gia hiểu rõ từng chi tiết trên chiếc Jaguar của bạn cũng như khả năng của nó. Với chuyên môn đó, họ tạo ra các phụ kiện bổ sung hoàn hảo cho thiết kế tổng thể của chiếc xe, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất.

ĐƯỢC THỬ NGHIỆM TỚI TIÊU CHUẨN CAO NHẤT

Tất cả các phụ kiện của Jaguar đều được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất và mang lại trải nghiệm lái hài lòng phấn khích. Chúng đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn mà bạn mong đợi từ Jaguar và hoạt động hài hòa ăn ý với chiếc xe của bạn. Các phụ kiện được thử nghiệm ở các mức nhiệt độ nóng và lạnh cực đoan, đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt trong mọi điều kiện suốt quanh năm. Thử nghiệm khả năng chống ăn mòn đảm bảo các phụ kiện có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt như ở vùng ven biển, đồng thời một loạt các

thử nghiệm khác đảm bảo phụ kiện tích hợp liền mạch với các tính năng an toàn hiện có của chiếc Jaguar. Các phụ kiện trải qua nhiều thử nghiệm vận hành nghiêm túc và chuyên dụng từ thiết kế đến chức năng và các vật liệu mà chúng được tạo ra. Ví dụ các thử nghiệm cho phụ kiện ngoại thất như:

- Phơi nắng trực tiếp lên đến hai năm còn gọi là quy trình 'Thời tiết Florida'.
- Kiểm tra tuổi thọ về nhiệt trong suốt 500 giờ.
- Thử nghiệm nhiệt độ cực đoan thay đổi từ -40°C đến 80°C.
- Thử nghiệm sốc nhiệt trong đó các phụ tùng được làm lạnh tới -40°C trong 16 giờ rồi bị hâm nóng tới 70°C trong vòng 5 phút.
- Thử nghiệm sức chịu ẩm trong đó các phụ kiện phải chịu 168 giờ ở 48°C trong độ ẩm 95-100%.
- Kiểm tra chu kỳ môi trường gia tốc bao gồm việc liên tục thêm vào các thành tố muối, bụi bẩn, mô phỏng việc lái xe trong thế giới thực.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Giúp bạn hoàn toàn yên tâm, tất cả các phụ kiện Jaguar đều có chính sách bảo hành tối thiểu 12 tháng. Hoặc được bao gồm trong gói bảo hành hiện có của chiếc xe nếu các phụ kiện được mua trong tháng đầu tiên sở hữu xe hoặc xe đi được tối đa 1.600 km/1.000 dặm (tùy điều kiện nào đến trước).

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT



BẠC BƯỚC CHÂN CỐ ĐỊNH

Bạc bước chân hai bên hỗ trợ việc lên xuống xe, đồng thời giúp việc với lên nóc xe dễ dàng hơn. Với chữ 'Jaguar' được dập nổi, cạnh viền thép không gỉ sáng màu và lớp thảm cao su trên bề mặt, nó bổ sung hiệu ứng thiết kế ngoại thất của xe.



ỐNG KIM LOẠI SÁNG HAI BÊN

Ống kim loại bằng thép không gỉ đánh bóng gắn hai bên tôn thêm phong cách cho ngoại thất xe.



BẠC BƯỚC CHÂN TỰ ĐỘNG

Phụ kiện thông minh và thiết thực này giúp cho việc lên xuống xe dễ dàng và thanh lịch hơn. Được xếp gọn gàng dưới bệ cửa, bạc bước chân tự động bật ra ngay khi cửa xe mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp gọn lại khi cửa xe đóng. Bạc bước chân tự động có thể trang bị cùng các tấm chắn bùn phía trước, được phủ lớp thép không gỉ có khả năng la-ze dòng chữ Jaguar.



KHE GIÓ BÊN - SỢI CARBON

Khe gió bên bằng sợi Carbon cao cấp nhấn mạnh cảm hứng hiệu suất của xe.



KHE GIÓ BÊN - ĐEN BÓNG

Khe gió bên màu đen bóng Gloss Black nâng cấp cho thiết kế ngoại thất năng động của xe.



LƯỚI TẢN NHIỆT - ĐEN BÓNG

Bộ lưới tản nhiệt đen bóng Gloss Black với mắt lưới và khung viền được phủ lớp sơn bóng hiệu ứng lên lớp sơn đen, khắc họa rõ nét cả tính năng động của F-PACE ngay từ nhận diện



TẮM BỌC XE CHO MỌI THỜI TIẾT

Tấm bọc được thiết kế để bảo trọn F-PACE và có logo Jaguar. Bảo vệ chiếc F-PACE của bạn khỏi mưa rào, sương giá, tuyết và bụi. Nhanh chóng và dễ phủ khít.



ỐP GƯƠNG - SỢI CARBON

Bộ ốp gương sợi Carbon chất lượng cao được nhấn mạnh phong cách hiệu suất cao của xe.

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT



TẮM CHẨN BÙN - TRƯỚC VÀ SAU

Các tấm chắn bùn thương hiệu Jaguar bổ sung thêm nét nhấn cho kiểu dáng của xe, giúp giảm tình trạng phun bẩn các mảnh vụn và bụi bẩn, bảo vệ lớp sơn xe.



ỐP GƯƠNG - MẠ CHROME

Bộ ốp gương mạ Chrome cao cấp tôn thêm kiểu dáng thiết kế ngoại thất của xe.



ỐP GƯƠNG - ĐEN BÓNG

Bộ ốp gương màu đen bóng Gloss Black khắc họa rõ nét thiết kế năng động của bộ gương ngoại thất.



PHỤ KIỆN TẢI



GIÁ NÓC NGANG

Các thanh giá nóc ngang cho phép sử dụng một loạt các phụ kiện tải trên nóc xe. Được lắp đặt ngay tại nhà máy, giá nóc ngang của F-PACE có cơ chế nhả nhanh mới và độc đáo, dễ dàng gắn vào thân xe hoặc tháo ra mà không cần dùng đến dụng cụ.



GIÁ ĐỠ DỤNG CỤ THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

Hệ thống đa năng để chuyên chở nhiều loại dụng cụ thể thao dưới nước bao gồm ván lướt sóng, thuyền kayak hay thuyền buồm.



BỘ ĐỠ VÁN TRƯỢT TUYẾT

Hệ thống tải an toàn mang thương hiệu Jaguar để chuyên chở các dụng cụ thể thao mùa đông. Được tích hợp với các thanh trượt để dễ dàng tải.



HỘP ĐỰNG HÀNH LÝ TRÊN NÓC XE

Có thể tích 410 lít rộng rãi và có khóa an toàn, hộp đựng hành lý nóc xe có kích thước 175 x 82 x 45cm.



GIÁ ĐỠ XE ĐẠP GẮN VÀO BÁNH

Được gắn trên nóc xe, giá đỡ xe đạp có khóa được thiết kế để mang theo một chiếc xe. Có thể gắn tối đa 3 giá đỡ.



GIÁ ĐỠ PHỤC TRƯỚC XE ĐẠP

Giá đỡ xe đạp gắn trên nóc mang lại giải pháp chuyên chở đơn giản và an toàn bằng cách tháo rời bánh trước xe đạp, lý tưởng cho những chiếc xe nhẹ và các bánh xe đạp đua. Bộ giá đỡ bao gồm cả chỗ gắn cho bánh xe trước sau khi được tháo ra. Dễ dàng thao tác, có khóa an toàn, mỗi giá gắn được 1 xe, có thể gắn tối đa 3 giá đỡ.

PHỤ KIỆN TẢI VÀ KÉO



HỆ THỐNG KÉO - THANH KÉO ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Hệ thống kéo đặc biệt của F-PACE được tối ưu hóa cùng với hệ thống Hỗ trợ ổn định rơ-mooc, giúp kiểm soát lực kéo rơ-mooc. Hệ thống phát hiện tình huống rơ-mooc bị trượt xoay và giúp lấy lại kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc thông qua việc cắt nguồn động cơ và áp dụng phanh. Hệ thống kéo có thanh kéo điện tử đầu móc tròn cho tải trọng kéo tới 2.400kg, và tải trọng mũi 100kg. Thanh kéo điện tử với đầu kéo tròn được thiết kế để xếp gọn kín đáo phía sau cần, đảm bảo ngoại thất hoàn hảo cho xe.



THANH KÉO CÓ THỂ THÁO RỜI

Hệ thống kéo có móc cầu kéo có thể tháo rời cung cấp khả năng kéo lên đến 2.400kg, tải trọng mũi 100kg. Móc kéo có thể tháo rời đã được thiết kế để lắp vào khu vực xếp đồ chuyên dụng dưới sàn khoang hành lý khi không sử dụng.



GIÁ ĐỠ XE ĐẠP GẮN TRÊN THANH KÉO

Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo cung cấp giải pháp chuyên chở xe đạp tiện lợi nhờ chế độ gắn nhả nhanh và có khóa an toàn. Thiết kế thông minh khiến giá đỡ có thể nghiêng ra khỏi xe để dễ dàng mở cốp sau.



NỆP BẠC CỬA - HÌNH CỜ ANH

Bộ nẹp bạc cửa thanh lịch bằng thép không gỉ cho cửa ghế lái và ghế hành khách, có hình ảnh đặc trưng nước Anh trên thiết kế.

PHONG CÁCH NỘI THẤT



LÃY CHUYỂN SỐ - CHẤT LIỆU NHÔM

Lẫy chuyển số trên vô-lăng được làm bằng nhôm cao cấp và hoàn thiện tinh xảo, trở thành điểm nhấn nội thất của xe. Lẫy chuyển số bằng nhôm cao cấp được đánh bóng bằng máy, anod hóa và chải thủ công, có khả năng chống mòn xuất sắc.



THẨM LÓT CAO CẤP

Sang trọng, được thiết kế riêng, bộ thảm phía trước có độ dày sợi dệt 2.050gm² với logo Jaguar dập nổi và cạnh viền da nubuck. Bộ thảm cao cấp cho cảm giác sang trọng liền lạc trong khoang nội thất.

BẢO VỆ NỘI THẤT



LƯỚI GIỮ ĐỒ GẮN SÀN KHOANG HÀNH LÝ

Lưới giữ đồ gắn sàn cung cấp thêm phương tiện giữ đồ trong khoang hành lý, giữ yên các đồ vật trong quá trình di chuyển như túi xách, kiện đồ.



VÁCH NGĂN HÀNH LÝ - LOẠI CAO

Vách ngăn hành lý được thiết kế để ngăn không cho hành lý xâm phạm vào khoang hành khách.



THẨM CAO SU KHOANG HÀNH LÝ

Thảm cao su cao cấp này được thiết kế riêng để bảo vệ khoang hành lý. Nhẹ và bền, có thể dễ dàng tháo rời để vệ sinh.



TẤM LÓT KHOANG HÀNH LÝ LINH HOẠT

Lớp lót vải chịu lực giúp bảo vệ sàn khoang hành lý, viền bên hông và lưng ghế sau khỏi thiết bị bắn / ướt. Không áp dụng cho xe có bánh dự phòng dự kích thước.



TẤM LÓT SÀN CAO SU

Bộ lót cao su cứng thương hiệu Jaguar giúp bảo vệ cho lớp thảm của xe.



KHUÔN CHẶN ĐỒ LINH HOẠT

Cung cấp giải pháp xếp đồ gọn gàng giúp giữ yên cặp táp, túi đồ hay các vật dụng khác an toàn trong khoang hành lý.



NGĂN ĐỰNG HÀNH LÝ CÓ THỂ XẾP LẠI

Bộ thiết bị này giúp giữ đồ vật không bị xô lệch trong quá trình di chuyển với hai dây đai bên chắc.

PHỤ KIỆN CLICK AND GO

Để gắn tích hợp 'Click and Go' cung cấp một nền tảng cho vô số tùy chọn trữ đồ tiện lợi, như giữ phẳng áo khoác với móc treo 'Click and Hang' hay giải trí cho gia đình với giá đỡ máy tính bảng 'Click and Play'. Tất cả các phụ kiện đều hòa hợp với phong cách nội thất Jaguar, cho phép bạn tạo ra một môi trường hoàn hảo cho mọi nhu cầu của bạn.



Click and Go - Để gắn tích hợp

Click and Go' là hệ thống để gắn đa năng phục vụ cho hành khách ngồi hàng ghế thứ hai. Được cố định ở phía sau ghế, ngay giữa phần nổi tựa đầu, để óc thể gắn thêm các phụ kiện khác để giữ máy tính bảng, túi xách hay quần áo. Cần trang bị để gắn 'Click and Go' khi xe không có tùy chọn tích hợp 'Click and Go' ngay từ đầu.



Click and Hang - Móc treo quần áo

'Click and Hang' là một bộ phận của hệ thống 'Click and Go'. Tiện lợi treo áo khoác, áo sơ mi để giữ phẳng nếp khi di chuyển, có thể tháo ra và có thêm móc treo để sử dụng ngoài xe.



Click and Hook - Móc treo

'Click and Hook' là một bộ phận của hệ thống 'Click and Go'. Tạo thêm không gian treo đồ, đặc biệt tiện ích cho việc treo túi xách hay túi mua sắm.



Click and Play - Giá đỡ máy tính bảng iPad*

'Click and Play' là một bộ phận của hệ thống 'Click and Go'. Bộ giá đỡ có thể gắn và tháo dễ dàng, xoay được đa góc phục vụ cho việc giải trí ở hàng ghế phía sau.

*Có sẵn cho iPad Air, iPad mini 1-3, iPad 2-4 và Samsung 10.1"



Hộp làm mát/giữ nhiệt ở bệ tay

Hộp làm mát và giữ nhiệt cho thức ăn, thức uống kèm bệ tay. Mặt trên được bọc da, được giữ cố định bởi dây an toàn trung tâm và được cấp nguồn từ ổ cắm điện phía sau. Lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.

TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ



Túi đựng đồ cao cấp sau lưng ghế

Túi đựng đồ độc đáo có chất liệu da cao cấp mang đến giải pháp chứa các vật dụng nhỏ/cắm tay gọn gàng trong cabin. Có logo Jaguar in nổi, góp phần làm nổi bật sự sang trọng, chất lượng cao cho khoang nội thất.



Túi đựng đồ sau lưng ghế

Tiện lợi chứa các vật dụng nhỏ/cắm tay gọn gàng trong cabin. Bao gồm nhiều ngăn để chứa các vật dụng nhỏ.



CHÌA KHÓA THÔNG MINH (ACTIVITY KEY)

Để thuận tiện hơn, chủ xe có thể để chìa khóa xe trong xe đã khóa và mang theo chìa khóa thông minh Activity Key có thiết kế như vòng đeo tay, giảm bớt việc mang theo chìa khóa thông thường. Vòng đeo tay nhẹ, bền và hoàn toàn không thấm nước cho phép người sử dụng thoải mái vận động, sau đó mở khóa xe. Chìa khóa thông thường đã được vô hiệu hóa để đảm bảo an toàn và xe khóa lại sau 10 giây.



Tấm chắn nắng - Cửa sổ phía sau và cửa sổ bên

Dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, những tấm rèm che nắng dạng kẹp này có thể gấp lại để cất gọn tiện lợi. Đi kèm túi đựng hiệu Jaguar.





SẢN PHẨM CHO THÚ CỨNG



Bát nước chống tràn

Cung cấp giải pháp thuận tiện ngay cả khi di chuyển và sử dụng bên ngoài xe, bát nước chống tràn có thiết kế thông minh giữ cho nước luôn tụ vào trong lòng bát khi có rung lắc, lý tưởng cho những ai thường xuyên mang theo chó hoặc thú cưng trên xe.



Túi đựng thú cưng có thể gấp gọn

Giỏ đựng thú cưng có thể gấp gọn tạo ra môi trường an toàn, thoải mái cho việc vận chuyển những động vật nhỏ, lý tưởng khi bạn thường xuyên mang chó hoặc thú cưng trong khoang hành lý.



Bộ rửa lưu động

Được thiết kế để sử dụng bên ngoài xe, bộ rửa cầm tay thuận tiện trong việc tắm cho thú cưng trước khi lên xe hoặc rửa các thiết bị khác, từ xe đạp đến bộ đồ bơi.



PHỤ KIỆN AN TOÀN



Ghế trẻ em - Nhóm 0+

Dành cho bé từ sơ sinh - 13kg (tương đương 12 - 15 tháng). Có logo Jaguar. Hướng mặt ra sau trên ghế sau. Bao gồm mái che nắng/ gió, lớp đệm êm và vỏ bọc có thể giặt được. Dễ chịu với tựa đầu có thể tùy chỉnh độ cao, dây đai năm điểm điều chỉnh bằng một lần kéo. Có thể lắp cùng dây an toàn ba điểm của xe hoặc bộ đế ISOFIX dành cho ghế trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R44-04.



Ghế trẻ em - Nhóm 1

Dành cho bé cao 76cm - 105cm (tương đương 15 tháng - 4 tuổi, 9kg - 22kg). Có logo Jaguar. Hướng mặt về trước trên ghế sau. Vỏ bọc đệm có thể giặt được. Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao và dây đai 5 điểm. Cải thiện khả năng bảo vệ hai bên. Hệ thống ngả đa điểm. Chỉ lắp cùng hệ thống ISOFIX. Các chỉ báo sẽ xác nhận khi hệ thống ISOFIX đã được lắp đặt. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R129/01.



Ghế trẻ em - Nhóm 2/3

Dành cho trẻ em 15kg - 36kg (tương đương 4 - 12 tuổi). Có logo Jaguar. Hướng mặt về trước trên ghế sau. Vỏ bọc đệm có thể giặt được. Tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao và dây an toàn phía trên giúp gợi ý đúng vị trí ngồi. Đệm hai bên sâu gia tăng khả năng bảo vệ. Có thể lắp cùng dây an toàn ba điểm của xe hoặc hệ thống ISOFIX. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ECE R44-04.

MÂM XE

Cá nhân hóa chiếc xe của bạn với hàng loạt kiểu mâm hợp kim được thiết kế theo phong cách đương đại và năng động.



Mâm 18" "khí động học, 10 chấu,
màu Bạc



Mâm 18" trọng lượng nhẹ,
màu Bạc



Mâm 18" Vortex, 10 chấu,
màu Bạc



Mâm 19" Bionic, 5 chấu kép,
Phay xước kim cương màu Xám



Mâm 19" kiểu cánh quạt, 5 chấu,
màu Đen bóng



Mâm 19" kiểu cánh quạt, 5 chấu,
màu Bạc



Mâm 19" kiểu Razor, 7 chấu kép,
màu Bạc



Mâm 20" kiểu Blade, 5 chấu,
màu Đen bóng



Mâm 20" kiểu Blade, 5 chấu,
phay xước kim cương màu Xám



Mâm 20" kiểu ma trận, 10 chấu
kép, màu Bạc



Mâm 20" Templar, 5 chấu kép,
màu Bạc



Mâm 20" Venom, 5 chấu kép,
màu Đen bóng



Mâm 22" Double Helix, đa chấu,
màu Đen



Mâm 22" Double Helix, đa chấu,
màu Xám



Mâm 22" Turbine, 9 chấu,
phay xước kim cương màu Xám



Mâm 22" Turbine, 9 chấu,
được đánh bóng

PHỤ KIỆN CHO MÂM XE



Ốc gắn mâm 'báo gấm' - Đen

Nâng cấp nhận diện cho chiếc xe của bạn với ốc gắn mâm hiệu Jaguar màu đen.



Ốc khóa mâm - Mạ Chrome

Bảo vệ mâm xe của bạn với ốc khóa mâm an toàn cao có thiết kế riêng.



Nắp đậy van

Thêm điểm nhấn cho diện mạo của xe với nhiều lựa chọn họa tiết cho nắp đậy van độc đáo.



Nắp đậy chụp bánh xe - hình cờ Anh

Như một huy hiệu có logo Jaguar trên nền cờ Liên hiệp Anh mạ chrome, nắp đậy nhấn thêm chất Anh quốc cho chiếc xe.



Nước rửa mâm xe - Chai xịt 500ml

Autoglym và Jaguar cùng hợp tác nghiên cứu ra loại nước rửa mâm xe hiệu suất cao.



Bộ thiết bị kéo trên tuyết

Giúp cải thiện khả năng kiểm soát lái và phanh trên mặt đường băng tuyết nhờ bộ xích kéo có độ bám cao.

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VNĐ)	
Nẹp hông xe	Vừa nâng cấp vẻ ngoài của xe, vừa giúp bảo vệ sườn của xe khỏi hư hại trong tình huống áp sát xe khác. Sơn cùng màu thân xe cho ngoại thất liền lạc cao cấp và không ảnh hưởng tới kiểu dáng của F-PACE. Bốn miếng nẹp hông xe được sơn lót khi phân phối và sẽ được sơn hoàn thiện bởi nhà bán lẻ Jaguar.	T4A8210LML	19,000,000	
Ống kim loại sáng hai bên*	Ống kim loại bằng thép không gỉ đánh bóng gắn hai bên tôn thêm phong cách cho ngoại thất xe.	T4A13311	45,000,000	
Bậc bước chân tự động - Phần cứng, bên trái**	Phụ kiện thông minh và thiết thực này giúp cho việc lên xuống xe dễ dàng và thanh lịch hơn. Được xếp gọn gàng dưới bệ cửa, bậc bước chân tự động bật ra ngay khi cửa xe mở hoặc khi được kích hoạt bằng chìa khóa và tự động xếp gọn lại khi cửa xe đóng. Bậc bước chân rất nhạy với các vật cản. Chế độ tự động xếp lại cũng có thể được bỏ qua khi cửa đóng nhằm giúp việc với lên nóc xe dễ dàng hơn. Bậc bước chân tự động có thể trang bị cùng các tấm chắn bùn phía trước, được phủ lớp thép không gỉ có khắc la-ze đồng chữ Jaguar.	T4A12783	44,500,000	
Bậc bước chân tự động - Phần cứng, bên phải**		T4A12780	44,500,000	
Bậc bước chân tự động - Bộ lắp đặt**		T4A16372	15,500,000	
Bậc bước chân tự động - Tấm chắn**	Các thiết bị này là yêu cầu bắt buộc khi gắn bậc bước chân tự động.	T4A14752	12,500,000	
Bậc bước chân cố định**	Bậc bước chân hai bên hỗ trợ việc lên xuống xe, đồng thời giúp việc với lên nóc xe dễ dàng hơn. Với chữ 'Jaguar' được dập nổi, cạnh viền thép không gỉ sáng màu và lớp thảm cao su trên bề mặt, nó bổ sung hiệu ứng thiết kế ngoại thất của xe.	T4A11848	50,500,000	
Lưới tản nhiệt - Đen bóng Gloss Black	Bộ lưới tản nhiệt đen bóng với mắt lưới và khung viền được phủ lớp sơn đen bóng, khắc họa rõ nét cá tính năng động của F-PACE ngay từ nhận diện.	T4A6209	20,000,000	
Lưới tản nhiệt - Đen bóng Gloss Black, ACC	Bộ lưới tản nhiệt đen bóng cho các xe trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng sẽ được phủ lớp sơn hiệu ứng High Gloss Black cho mắt lưới và khung viền khắc họa rõ nét cá tính năng động của F-PACE ngay từ nhận diện.	T4A6211	20,000,000	
Lưới tản nhiệt - Đen bóng Gloss Black, ACC và Camera	Bộ lưới tản nhiệt đen bóng cho các xe trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và camera được phủ lớp sơn hiệu ứng High Gloss Black cho mắt lưới và khung viền khắc họa rõ nét cá tính năng động của F-PACE ngay từ nhận diện.	T4A6212	20,000,000	
Lưới tản nhiệt - Đen bóng Gloss Black, Camera	Bộ lưới tản nhiệt đen bóng cho các xe trang bị camera sẽ được phủ lớp sơn hiệu ứng High Gloss Black cho mắt lưới và khung viền khắc họa rõ nét cá tính năng động của F-PACE ngay từ nhận diện.	T4A6210	20,000,000	
Ốp gương - Sợi Carbon	Bộ ốp gương sợi Carbon chất lượng cao được nhấn mạnh phong cách hiệu suất cao của xe.	Bán nguyên bộ theo xe	T4A7226	44,500,000

*Việc lắp đặt ống kim loại sáng hai bên có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành trên mọi địa hình của xe. **Việc lắp đặt bậc bước chân có thể ảnh hưởng tới khả năng vận hành trên mọi địa hình của xe.

Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Túi, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

PHONG CÁCH NGOẠI THẤT [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ		MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Ốp gương - Đen bóng Gloss Black	Bộ ốp gương màu đen bóng Gloss Black khắc họa rõ nét thiết kế nâng động của bộ gương ngoại thất.	Bán nguyên bộ theo xe.	T4A12007	12.500,000
Ốp gương - Mạ Chrome	Bộ ốp gương mạ Chrome cao cấp tôn thêm kiểu dáng thiết kế ngoại thất của xe.	Bán nguyên bộ theo xe.	T4A7131	12.500,000
Khe gió bên - Sợi Carbon, bên trái	Khe gió bên bằng sợi Carbon cao cấp nhấn mạnh cảm hứng hiệu suất của xe. Có các tùy chọn cho cả bên trái và bên phải.		T2H6208	26.500,000
Khe gió bên - Sợi Carbon, bên phải			T2H6209	26.500,000
Khe gió bên - Đen bóng Gloss Black, bên trái	Khe gió bên màu đen bóng Gloss Black nâng cấp cho thiết kế ngoại thất năng động của xe. Có các tùy chọn cho cả bên trái và bên phải.		T4N23526	15.600,000
Khe gió bên - Đen bóng Gloss Black, bên phải			T4N5178	18.500,000
Khe gió bên - R-Sport, Đen bóng Gloss Black, bên trái	Khe gió bên có logo R-Sport màu đen bóng Gloss Black nâng cấp cho thiết kế ngoại thất năng động của xe. Có các tùy chọn cho cả bên trái và bên phải. Chỉ dành cho phiên bản R-Sport.		T4A27235	N/A
Khe gió bên - R-Sport, Đen bóng Gloss Black, bên phải			T4A27232	N/A

BẢO VỆ NGOẠI THẤT

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Cảm biến đỗ xe - Phía sau	Các cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau được tự động kích hoạt khi chọn chế độ lùi, cung cấp tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh để hỗ trợ việc lùi xe.	T2H7750	17,500,000
Tấm chắn bùn - Phía trước	Các tấm chắn bùn thương hiệu Jaguar bổ sung thêm nét nhấn cho kiểu dáng của xe, giúp giảm tình trạng phun bắn các mảnh vụn và bụi bẩn, bảo vệ lớp sơn xe.	T4A18270	5,000,000
Tấm chắn bùn - Phía sau		T4A12743	4,900,000
Tấm bọc xe cho mọi thời tiết	Tấm bọc được thiết kế để bao trọn F-PACE và có logo Jaguar. Bảo vệ chiếc FPACE của bạn khỏi mưa rào, sương giá, tuyết và bụi. Nhanh chóng và dễ phủ khí.	T4A4215	18,000,000
Bộ bảo vệ cản	Tấm bảo vệ cản tiện lợi kéo ra, giúp bảo vệ cho cản sau khỏi trầy xước, đồng thời giúp bạn tránh bị lem bẩn quần áo khi chất và dỡ đồ tại khoang hành lý. Được sản xuất bằng chất liệu vải bền chắc, bộ bảo vệ cản được thiết kế để xếp gọn vào không gian dưới sàn khoang hành lý.	T2H17216	5,900,000

PHỤ KIỆN TẢI VÀ KÉO

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ		MÃ HÀNG	GIÁ (VNĐ)
Giá gắn ván trượt trong hộp đồ nóc xe	An toàn khi mang theo ván trượt trong hộp đồ thể thao hoặc hộp đựng hành lý gắn nóc xe.	Dành cho hộp đồ thể thao và hộp đựng hành lý gắn nóc xe.	T2H8126	4,400,000
Giá gắn ván trượt trong hộp đồ nóc xe - Lớn	An toàn khi mang theo ván trượt trong hộp đồ thể thao gắn nóc xe cỡ lớn	Cho hộp đồ thể thao gắn nóc xe cỡ lớn	T2H8127	4,400,000
Giá nóc ngang	Các thanh giá nóc ngang cho phép sử dụng một loạt các phụ kiện tải trên nóc xe. Được lắp đặt ngay tại nhà máy, giá nóc ngang của F-PACE có cơ chế nhả nhanh mới và độc đáo, dễ dàng gắn vào thân xe hoặc tháo ra mà không cần dùng đến dụng cụ.		T4A13875	14,000,000
Hộp đựng hành lý trên nóc xe	Có thể tích 410 lít rộng rãi và có khóa an toàn, hộp đựng hành lý nóc xe có kích thước 175 x 82 x 45cm.	Cần lắp cùng giá nóc ngang T4A6946	C2C41628	29,500,000
Giá đỡ xe đạp gắn vào bánh	Được gắn trên nóc xe, giá đỡ xe đạp có khóa được thiết kế để mang theo một chiếc xe. Có thể gắn tối đa 3 giá đỡ.	Cần lắp cùng giá nóc ngang T4A6946	C2A1539	9,200,000
Hộp đồ thể thao gắn nóc xe	Hộp có thể tích 320 litre rộng rãi và có khóa an toàn được thiết kế riêng cho các thiết bị thể thao, kích thước hộp 206 x 84 x 34cm.	Cần lắp cùng giá nóc ngang T4A6946.	C2C41627	38,500,000
Hộp đồ thể thao gắn nóc xe - Cỡ lớn	Hệ thống lắp nhanh bằng nút bấm điện với chỉ báo mô-men xoắn tích hợp giúp cố định dễ dàng và an toàn với một kẹp đơn. Hộp có thể tích 430 lít có thể mở từ cả hai phía với tay cầm cá trên nắp và trong hộp, tiện lợi cho việc lắp đặt, chất và dỡ đồ. Được hoàn thiện với màu đen bóng Gloss Black và có khóa an toàn.	Cần lắp cùng giá nóc ngang T4A6946.	T2H7753	52,000,000
Túi đựng ván trượt tuyết	Túi đựng ván trượt tuyết Jaguar được thiết kế để đặt vào hãm đựng ván trượt tuyết do nhà sản xuất lắp ráp, hoặc với hàng ghế sau 60:40 ở chế độ gấp. Nó được sản xuất từ loại polyester 600D bền bỉ với dây đeo vai có thể tháo rời. Túi có thể chứa 2 cặp ván trượt và giày chống dài tới 180cm.		C2Z23531	8,100,000
Bộ đỡ ván trượt tuyết	Hệ thống chuyên chở các thiết bị thể thao mùa đông hiệu Jaguar tiện lợi và an toàn. Có thể gắn bốn cặp ván trượt tuyết loại đôi hoặc hai ván trượt loại đơn, được tích hợp với các thanh trượt để dễ dàng tải, kèm khóa bảo mật.	Cần lắp cùng giá nóc ngang T4A6946.	C2A1538	11,000,000
Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo - 2 xe đạp, LHD		Sử dụng ổ điện 13 pin	C2Z22695	33,500,000
Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo - 2 xe đạp, RHD		Sử dụng ổ điện 13 pin	C2Z22694	33,500,000
Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo - 3 xe đạp, LHD	Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo cung cấp giải pháp chuyên chở xe đạp tiện lợi nhờ chế độ gắn nhả nhanh và có khóa an toàn. Thiết kế thông minh khiến giá đỡ có thể nghiêng ra khỏi xe để dễ dàng mở cốp sau	Sử dụng ổ điện 13 pin	C2Z22697	39,000,000
Giá đỡ xe đạp gắn trên thanh kéo - 3 xe đạp, RHD		Sử dụng ổ điện 13 pin	C2Z22696	40,000,000
Hệ thống nâng và tải đa năng	Bộ hỗ trợ tải đồ trên trần nhà được cố định vào trần nhà để xe (gara) và giúp nâng các thiết bị lên nóc xe dễ dàng. Nó cũng được sử dụng để cất giữ hộp đựng hành lý nóc xe khi không dùng đến.		C2Z30775	7,800,000

Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

PHỤ KIỆN TẢI VÀ KÉO [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)	
Giả đỡ dụng cụ thể thao dưới nước	Hệ thống đa năng để chuyên chở nhiều loại dụng cụ thể thao dưới nước bao gồm ván lướt sóng, thuyền kayak hay thuyền buồm. Có thể xoay nghiêng để dễ dàng chất và dỡ đồ.	Cẩn trang bị giả nóc ngang T4A6946.	C2Z21730	9,900,000
Giả đỡ phuộc trước xe đạp	Giả đỡ xe đạp gắn trên nóc mang lại giải pháp chuyên chở đơn giản và an toàn bằng cách tháo rời bánh trước xe đạp, lý tưởng cho những chiếc xe nhẹ và các bánh xe đạp đua. Bộ giả đỡ bao gồm cả chỗ gắn cho bánh xe trước sau khi được tháo ra. Dễ dàng tháo tác, có khóa an toàn, mỗi giả gắn được 1 xe, có thể gắn tới đa 3 giả đỡ.	Cẩn trang bị giả nóc ngang T4A6946.	C2A1540	13,500,000
Khung đỡ hành lý	Khung đỡ với cạnh viền nhô cao và lòng chứa rộng cung cấp không gian chất đồ thoải mái trên nóc xe, dễ dàng bước chằng để giữ đồ. Khả năng chuyên chở lên đến 75kg và trọng tải tối đa là 62,6kg *	Cẩn trang bị giả nóc ngang T4A6946.	C2A1536	N/A
Dây đai có chốt khóa	Băng nylon có chốt khóa, hữu ích khi đi cùng giả nóc ngang hay khung hành lý mũ.		C2Z30776	1,100,000
Hộp đèn - LHD	Hộp đèn được sử dụng cùng hệ thống kéo. Hộp đèn phụ đi kèm với dây cáp dài bốn mét và bộ đai dính kèm có tính đàn hồi.		T2H7735	9,500,000
Hộp đèn - RHD			T2H7736	9,500,000
Dây tời kéo	Dây tời có khả năng chịu lực tốt này có thể hỗ trợ sức kéo của xe. Chiếc túi đựng có thể mở rộng ra gấp đôi như một lá cờ cảnh báo khi được đặt ở giữa dây.		T2H7951	4,600,000
Hệ thống kéo - Bộ chuyển nguồn 13 Pin sang 12N	Bộ chuyển nguồn cắm vào ổ 13 pin để cho phép sử dụng rơ-mooc hoặc các phụ kiện kéo khác được trang bị ổ 12N.	Cẩn trang bị ổ điện kéo 13 pin	C2Z21497	2,900,000
Hệ thống kéo - Bộ chuyển nguồn 13 Pin sang 12N hoặc 12S	Bộ chuyển nguồn cắm vào ổ 13 pin để cho phép sử dụng rơ-mooc hoặc các phụ kiện kéo khác được trang bị ổ 12N/12S	Cẩn trang bị ổ điện kéo 13 pin	C2Z21496	6,100,000
Hệ thống kéo - Thanh kéo có thể tháo rời	Hệ thống kéo đặc biệt của F-PACE được tối ưu hóa cùng với hệ thống Hỗ trợ ổn định rơ-mooc, giúp kiểm soát lực kéo rơ-mooc. Hệ thống phát hiện tình huống rơ-mooc bị trượt xoay và giúp lấy lại kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc thông qua việc cắt nguồn động cơ và áp dụng phanh. Thanh kéo cho tải trọng kéo tới 2.400kg, và tải trọng mũi 100kg. Thanh kéo có thể tháo rời với đầu kéo tròn được thiết kế để cắt gọn kín đảo phía dưới sàn khoang hành lý khi không sử dụng.	Hệ thống bao gồm ổ điện 13 pin. Cẩn lắp cùng khung chắn dưới cần sau & mô-đun kéo.	T4A16305	44,500,000
Hệ thống kéo - Thanh kéo điện tự động	Hệ thống kéo đặc biệt của F-PACE được tối ưu hóa cùng với hệ thống Hỗ trợ ổn định rơ-mooc, giúp kiểm soát lực kéo rơ-mooc. Hệ thống phát hiện tình huống rơ-mooc bị trượt xoay và giúp lấy lại kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc thông qua việc cắt nguồn động cơ và áp dụng phanh. Hệ thống kéo có thanh kéo điện từ đầu móc tròn cho tải trọng kéo tới 2.400kg, và tải trọng mũi 100kg. Thanh kéo điện từ với đầu kéo tròn được thiết kế để xếp gọn kín đảo phía sau cần, đảm bảo ngoại thất hoàn hảo cho xe.	Hệ thống bao gồm ổ điện 13 pin. Cẩn lắp cùng khung chắn dưới cần sau & mô-đun kéo.	T4A7048	44,500,000
Hệ thống kéo - Khung chắn	Khung chắn dưới cần sau là một thành phần cần thiết khi lắp đặt tất cả các phụ kiện hệ thống kéo.		T4A29246	4,200,000

PHỤ KIỆN TẢI VÀ KÉO [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)	
Hệ thống kéo - Lưỡi kéo, thị trường Úc	Được sử dụng với móc kéo, lưỡi kéo vuông kích thước 2" này đi cùng móc kéo tròn 50mm.	T4A6275	N/A	
Hệ thống kéo - Lưỡi kéo, thị trường NAS	Được sử dụng với móc kéo, lưỡi kéo vuông kích thước 2" này đi cùng 2 móc kéo tròn có thể thay đổi với kích cỡ lần lượt 2" & 1" 1/4.	T4A6274	N/A	
Hệ thống kéo - Mô-đun kéo	Mô-đun kéo là phụ kiện cần thiết khi trang bị hệ thống kéo	Trang bị bắt buộc với mọi hệ thống kéo.	T4A7494	32.000.000
Hệ thống kéo - Móc kéo, thị trường Úc	Hệ thống kéo đặc biệt của F-PACE được tối ưu hóa cùng với hệ thống Hỗ trợ ổn định rơ-mooc, giúp kiểm soát lực kéo rơ-mooc. Hệ thống phát hiện tình huống rơmooc bị trượt xoay và giúp lấy lại kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc thông qua việc cắt nguồn động cơ và áp dụng phanh. Móc kéo cho thị trường Úc có tải trọng đã được kiểm định là 2.400kg, tải trọng mũi 175kg	Bộ lưỡi kéo được đặt hàng riêng. Cần trang bị cùng khung chắn phía dưới cần sau.	T4A7050	41.000.000
Hệ thống kéo - Móc kéo, thị trường NAS	Hệ thống kéo đặc biệt của F-PACE được tối ưu hóa cùng với hệ thống Hỗ trợ ổn định rơ-mooc, giúp kiểm soát lực kéo rơ-mooc. Hệ thống phát hiện tình huống rơmooc bị trượt xoay và giúp lấy lại kiểm soát bằng cách từ từ giảm tốc thông qua việc cắt nguồn động cơ và áp dụng phanh. Móc kéo cho thị trường NAS có tải trọng đã được kiểm định là 2.400kg, tải trọng mũi 175kg.	Bộ lưỡi kéo được đặt hàng riêng. Cần trang bị cùng khung chắn phía dưới cần sau.	T4A6273	N/A

PHONG CÁCH NỘI THẤT

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VNĐ)
Lấy chuyển số - Nhôm, chỉ dành cho phiên bản số tự động	Lấy chuyển số trên vô-lăng được làm bằng nhôm cao cấp và hoàn thiện tinh xảo, trở thành điểm nhấn nội thất của xe. Lấy chuyển số bằng nhôm cao cấp được đánh bóng bằng máy, anod hóa và chải thủ công, có khả năng chống mòn xuất sắc	T2R6547MMU	25,500,000
Lấy chuyển số - Nhôm, màu đỏ, chỉ dành cho phiên bản số tự động		T2R6547CAY	25,500,000
Thảm sàn cao cấp khoang hành lý	Sang trọng, mềm mại, thảm sàn khoang hành lý màu đen Jet Black, mang logo Jaguar có độ dày sợi dệt 2.050gm/m2 viền da nubuck và thêu chỉ màu Dove tương phản.	T4A4217	12,000,000
Nẹp viền cửa khoang hành lý	Được làm từ thép không gỉ được hoàn thiện với màu bạc sáng, nẹp cửa khoang hành lý sau giúp bảo vệ mép khoang hành lý khỏi trầy xước khi chất đồ đồ và tăng thêm vẻ cao cấp cho khoang hành lý.	T4A4072PVJ	20,000,000
Nẹp viền cửa khoang hành lý - phản quang	Được làm từ thép không gỉ được hoàn thiện với màu bạc sáng, nẹp cửa khoang hành lý sau giúp bảo vệ mép khoang hành lý khỏi trầy xước khi chất đồ đồ và tăng thêm vẻ cao cấp cho khoang hành lý với hiệu ứng phản quang nhẹ.	T4A4073PVJ	25,500,000
Thảm sàn cao cấp - Nâu Espresso, LHD		T4A5528AAM	N/A
Thảm sàn cao cấp - Nâu Espresso, RHD		T4A5527AAM	14,000,000
Thảm sàn cao cấp - Đen Jet, LHD		T4A5528PVJ	N/A
Thảm sàn cao cấp - Đen Jet, RHD	Sang trọng, được thiết kế riêng, bộ thảm phía trước có độ dày sợi dệt 2.050gm/m ² với logo Jaguar dập nổi và cạnh viền da nubuck. Bộ thảm cao cấp cho cảm giác sang trọng liên lạc trong khoang nội thất.	T4A5527PVJ	N/A
Thảm sàn cao cấp - Trắng Oyster, LHD		T4A5528AMT	14,000,000
Thảm sàn cao cấp - Trắng Oyster, RHD		T4A5527AMT	14,000,000
Vô lăng đa năng có logo R-Sport	Vô lăng đa năng có logo R-Sport được bọc da mềm với các điểm nhấn cao cấp được coi là bản nâng cấp 'như mong muốn' thay thế cho chiếc vô lăng hiện tại với cùng cấp độ về chức năng.	Liên hệ nhà bán lẻ Jaguar để biết mã hàng	

PHONG CÁCH NỘI THẤT [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Nẹp bậc cửa - Phản quang, nâu Espresso		T4A5868AAM	25,500,000
Nẹp bậc cửa - Phản quang, đen Jet	Bộ nẹp bậc cửa thanh lịch bằng thép không gỉ cho cửa ghế lái và ghế hành khách. Phản quang khi một trong hai cửa lái hoặc cửa khách mở ra. Hắt sáng màu xanh phốt-pho nhẹ dịu.	T4A5868PVJ	25,500,000
Nẹp bậc cửa - Phản quang, trắng Oyster		T4A5868AMT	25,500,000
Nẹp bậc cửa - Cá nhân hóa, phản quang, nâu Espresso		T4A5869AAM	50,500,000
Nẹp bậc cửa - Cá nhân hóa, phản quang, đen Jet	Bộ nẹp bậc cửa thanh lịch bằng thép không gỉ cho cửa ghế lái và ghế hành khách. Phản quang khi một trong hai cửa lái hoặc cửa khách mở ra. Hắt sáng màu xanh phốt-pho nhẹ dịu. Cho phép bạn lựa chọn thông điệp riêng thể hiện trên nẹp cửa, theo phong chữ/kiểu chữ cho sẵn.	T4A5869PVJ	50,500,000
Nẹp bậc cửa - Cá nhân hóa, phản quang, trắng Oyster		T4A5869AMT	50,500,000
Nẹp bậc cửa - Cờ Anh, nâu Espresso		T4A5867AAM	11,500,000
Nẹp bậc cửa - Cờ Anh, đen Jet	Bộ nẹp bậc cửa thanh lịch bằng thép không gỉ cho cửa ghế lái và ghế hành khách, có hình ảnh đặc trưng nước Anh trên thiết kế.	T4A5867PVJ	11,500,000
Nẹp bậc cửa - Cờ Anh, trắng Oyster		T4A5867AMT	11,500,000
Bọc bàn đạp thể thao - Số tự động		T2H3746	6,900,000
Bọc bàn đạp thể thao - Số sàn	Được làm từ thép không gỉ và cao su, lớp bọc bao trùm vừa khít lên bộ bàn đạp hiện có, mang lại diện mạo hiện đại và thể thao hơn.	T2H3747	7,100,000

BẢO VỆ NỘI THẤT

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)	
Tấm lót linh hoạt cho khoang hành lý	Được làm từ chất liệu vải bền chịu tải giúp bảo vệ sàn, thành khoang hành lý và lưng hàng ghế sau khỏi các đồ đạc bẩn hay ướt	T4A5567	10,000,000	
Khuôn chặn đồ linh hoạt	Cung cấp giải pháp xếp đồ gọn gàng giúp giữ yên cặp táp, túi đồ hay các vật dụng khác an toàn trong khoang hành lý.	C2D49365	1,500,000	
Ngăn đựng hành lý có thể xếp lại	Bộ thiết bị này giúp giữ đồ vật không bị xô lệch trong quá trình di chuyển với hai dây đai bền chắc.	T2H7752	4,000,000	
Lưới giữ đồ gắn sàn khoang hành lý	Lưới giữ đồ gắn sàn cung cấp thêm phương tiện giữ đồ trong khoang hành lý, giữ yên các đồ vật trong quá trình di chuyển như túi xách, kiện đồ.	T2H7746	4,500,000	
Vách ngăn khoang hành lý - Vách chia	Đi kèm với vách ngăn khoang hành lý để chia thành hai khoang chứa đồ, chia theo chiều rộng của xe.	Cần lắp đặt cùng vách ngăn hành lý loại cao hoặc loại thấp.	T4A11741	10,000,000
Vách ngăn khoang hành lý - Loại cao	Được thiết kế để ngăn không cho hành lý xâm phạm vào khoang hành khách.	Không dùng chung với khay lót khoang hành lý. Đạt tiêu chuẩn ECE 17.	T4A11739	18,500,000
Vách ngăn khoang hành lý - Loại thấp		T4A11740	16,500,000	
Lưới ngăn khoang hành lý	Tấm lưới ngăn tiện lợi được lắp vào khung chữ D của khoang hành lý và các điểm cố định của tấm lót trần.	Không dùng chung với bất kể phụ kiện phủ sàn nào trong khoang hành lý. Không dùng chung với tấm bọc phía sau khoang hành lý.	T4A8449	9,200,000
Khay lót cao su cho khoang hành lý	Khay lót cao cấp được thiết kế riêng cho xe của bạn để bảo vệ sàn khoang hành lý với các cạnh viền nhỏ lên giúp bảo vệ cả thành xe. Nhẹ và bền, khay lót có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh.	Không dùng cho xe có bánh dự phòng cỡ lớn	T4A5569	11,500,000
Tấm lót cao su khoang hành lý	Tấm lót cao cấp được thiết kế riêng cho xe của bạn để bảo vệ sàn khoang hành lý. Nhẹ và bền, tấm lót có thể dễ dàng tháo ra để vệ sinh.	Không dùng cho xe có bánh dự phòng cỡ lớn.	T4A16371	9,400,000
Tấm lót cao su mở rộng cho khoang hành lý	Được khớp nối với tấm lót cao su khoang hành lý, tấm lót mở rộng này sẽ che chắn phần lưng của hàng ghế sau khi ghế được gập lại.		T4A4219	4,300,000
Lưới giữ đồ thành khoang hành lý	Lưới giữ đồ bên thành xe cung cấp thêm ngăn chứa đồ trong khoang hành lý, tiện lợi cất giữ các món đồ dễ bị xô lệch như túi xách hay các kiện hàng nhỏ		T4A4213	4,100,000
Tấm bọc bảo vệ hàng ghế thứ hai	Giúp bảo vệ phần lưng hàng ghế trước, sàn và hàng ghế thứ hai khỏi bùn đất bẩn và chống mòn rách. Có thể giặt máy. Bao gồm cả phần bọc bảo vệ tựa đầu và bệ tay.		T2H17239	13,000,000

BẢO VỆ NỘI THẤT [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Thảm cao su - LHD	Thảm cao su chống mòn có logo Jaguar bảo vệ cho lớp thảm của xe. Bán nguyên bộ theo xe	T4A5564	8,100,000
Thảm cao su - RHD		T4A5563	8,100,000
Bọc ghế chống thấm - Đen Jet, trước	Giúp bảo vệ các ghế khỏi bùn đất và chống mòn rách. Dễ tháo lắp và có thể giặt máy.	T4A5565PVJ	14,000,000
Bọc ghế chống thấm - Đen Jet, sau		T4A5568PVJ	16,000,000
Bọc ghế chống thấm - Trắng Oyster, trước		T4A5565AMT	14,000,000
Bọc ghế chống thấm - Trắng Oyster, sau		T4A5568AMT	16,000,000

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHO NỘI THẤT

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Bộ giữ đồ trong khoang hành lý	Bộ ngăn hành lý bao gồm nhiều lựa chọn thiết bị gắn vào cum rãnh trượt thông qua hệ thống khóa/ nhả nhanh giúp cung cấp giải pháp linh hoạt và toàn diện để giữ hành lý và các vật dụng khác trong cốp. Các thiết bị đi kèm bao gồm một dây đai có thể tự động cuộn lại và thanh chắn dạng ống lồng và túi đựng	Cần lắp cùng rãnh trượt khoang hành lý. C2Z23517	10,500,000
Rãnh trượt khoang hành lý	Rãnh trượt khoang hành lý và vòng trượt chữ 'D' tạo điều kiện thuận lợi cho hàng sử dụng nhiều loại phụ kiện khác.	T4A11918	18,000,000
Túi đựng đồ cao cấp sau lưng ghế	Túi đựng đồ độc đáo có chất liệu da cao cấp mang đến giải pháp chứa các vật dụng nhỏ/cắm tay gọn gàng trong cabin. Có logo Jaguar in nổi, góp phần làm nổi bật sự sang trọng, chất lượng cao cho khoang nội thất.	C2Z24589	13,500,000
Túi đựng đồ sau lưng ghế	Tiện lợi chứa các vật dụng nhỏ/cắm tay gọn gàng trong cabin. Bao gồm nhiều ngăn để chứa các vật dụng nhỏ.	T2H7760	5,000,000
Tấm chắn nắng - Cửa sổ phía sau	Dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, những tấm rèm che nắng dạng kẹp này có thể gấp lại để cất gọn tiện lợi. Đi kèm túi đựng hiệu Jaguar.	T4A4053	7,100,000
Tấm chắn nắng - Cửa sổ bên		T4A4052	5,900,000
Tấm chắn nắng chống tia UV - Kính chắn gió	Được thiết kế riêng cho kính chắn gió của F-PACE, có logo Jaguar. Có tác dụng phản chiếu tia nắng mặt trời và giúp giữ cho khoang nội thất mát mẻ.	T4A4216	6,400,000
Vè che mưa - Cửa sổ bên	Dễ tháo lắp, bộ vè che mưa (wind deflector) giúp khách ngồi ghế trước thêm thoải mái bằng cách cho không khí lưu thông trong ca-bin trong khi giảm gió, tiếng ồn và ngăn mưa hắt vào xe. Một bộ bao gồm hai cái phía trước, hai cái phía sau.	T4A7371	11,000,000
Bộ điều hòa pin - Thị trường Châu Âu		C2P24104	9,800,000
Bộ điều hòa pin - Thị trường Anh	Chẩn đoán, theo dõi và duy trì pin ở mức tối ưu để đảm bảo tuổi thọ và độ tin cậy của pin kéo dài. Bao gồm dây điện và ổ cắm DIN chuyên dụng trong khu vực khoang hành lý, tiện lợi và dễ sử dụng.	C2P24103	9,800,000
Bộ điều hòa pin - Thị trường Mỹ		C2P25122	3,800,000
Bộ lắp đặt điều hòa pin - Thị trường Mỹ	Đặt hàng bộ lắp đặt riêng cho bộ điều hòa pin của thị trường Mỹ.	C2P25121	6,800,000
Cáp khởi động xe	Bộ cáp khởi động xe	T2H7740	8,200,000
Thiết bị mở cửa ga-ra (HomeLink)	Hệ thống HomeLink® là một bộ truyền tín hiệu được lắp vào phía dưới của gương chiếu hậu bên trong. Bộ truyền tín hiệu này có thể được lập trình để vận hành tối đa 3 hệ thống điều khiển không dây tại nhà hoặc văn phòng, chẳng hạn như cửa ga-ra, công tơ động hoặc đèn an ninh. Có thể thay thế các thiết bị điều khiển từ xa riêng lẻ của từng hệ thống, tiện lợi dùng chung một thiết bị.	Chỉ dành cho xe có gương điện tử. T4A2649	27,000,000

CHỨC NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHO NỘI THẤT [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Thiết bị mở cửa ga-ra (HomeLink) - Thị trường NAS	Hệ thống HomeLink® là một bộ truyền tín hiệu được lắp vào phía dưới của gương chiếu hậu bên trong. Bộ truyền tín hiệu này có thể được lập trình để vận hành tối đa 3 hệ thống điều khiển không dây tại nhà hoặc văn phòng, chẳng hạn như cửa ga-ra, cổng tự động hoặc đèn an ninh. Có thể thay thế các thiết bị điều khiển từ xa riêng lẻ của từng hệ thống, tiện lợi dùng chung một thiết bị.	Chỉ dành cho xe có gương điện tử.	T4A2648 29,000,000
Jaguar Trackstar - Hệ thống theo dõi xe bị mất cắp	Hệ thống theo dõi xe bị đánh cắp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo hiểm cao nhất của Châu Âu, liên tục giám sát xe, bảo vệ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần ở cả Vương quốc Anh và Châu Âu, giúp bạn hoàn toàn yên tâm	Liên hệ nhà bán lẻ Jaguar để biết thêm thông tin.	N/A
Chìa khóa thông minh	Để thuận tiện hơn, chủ xe có thể để chìa khóa xe trong xe đã khóa và mang theo chìa khóa thông minh Activity Key có thiết kế như vòng đeo tay, giảm bớt việc mang theo chìa khóa thông thường. Vòng đeo tay nhẹ, bền và hoàn toàn không thấm nước cho phép người sử dụng thoải mái vận động, sau đó mở khóa xe. Chìa khóa thông minh đã được vô hiệu hóa để đảm bảo an toàn và xe khóa lại sau 10 giây.	T4A12643 T4A13653	17,000,000 7,300,000
Giá đỡ iPad®	Giá đỡ iPad® hiệu Jaguar gắn vào tựa đầu hàng ghế trước, mang đến giải pháp linh hoạt cho việc giải trí ở hàng ghế sau. Có thiết kế thao tác nhanh đảm bảo chiếc iPad® được lắp vào hoặc tháo ra một cách dễ dàng và tiện lợi.	Tương thích với các dòng iPad® thế hệ thứ 2, 3, 4 và 5. Không tương thích với iPad Air® hay iPad Mini®. iPad® là thương hiệu đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác.	T2H7757 8,400,000
Giá đỡ iPad® mini	Giá đỡ iPad® hiệu Jaguar gắn vào tựa đầu hàng ghế trước, mang đến giải pháp linh hoạt cho việc giải trí ở hàng ghế sau. Có thiết kế thao tác nhanh đảm bảo chiếc iPad® mini được lắp vào hoặc tháo ra một cách dễ dàng và tiện lợi.	iPad® là thương hiệu đăng ký của Apple Inc., đã đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác	T2H7758 8,400,000
Hộp làm mát/giữ nhiệt ở bệ tay	Hộp làm mát và giữ nhiệt cho thức ăn, thức uống kiêm bệ tay. Mặt trên được bọc da, được giữ cố định bởi dây an toàn trung tâm và được cấp nguồn từ ổ cắm điện phía sau. Lý tưởng cho những chuyến đi dài cùng gia đình.	T2H7739	27,500,000
Móc treo quần áo gắn vào tựa đầu ghế	Móc treo quần áo có logo Jaguar được gắn ở phần tựa đầu của ghế với thanh móc được mạ chrome. Dễ dàng tháo lắp và tiện lợi, giúp giữ quần áo khỏi bị nhăn.	T2H7759	2,700,000

PHỤ KIỆN AN TOÀN

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Ghế trẻ em - Nhóm 0+ (Sơ sinh -13kg)	Hướng mặt ra sau với dây đai năm điểm có thể điều chỉnh và được cố định an toàn nhờ sử dụng dây an toàn hoặc bộ đế ISOFIX. Lốp đệm dày hai bên giúp tăng cường bảo vệ chống va đập khi xe chạy. Bao gồm mái che nắng/gió.	C2D52043	16,500,000
Ghế trẻ em - Nhóm I - II (15kg - 36kg)	Ghế có thể điều chỉnh độ cao hai phần. Được thiết kế để tăng cường khả năng bảo vệ chống va đập và được cố định an toàn nhờ dây đai an toàn với các tính năng đảm bảo dây đai được thắt đúng vị trí.	C2D52045	20,500,000
Ghế trẻ em - Nhóm I (9kg - 18kg)	Hướng mặt ra trước với dây đai năm điểm có thể điều chỉnh và được cố định an toàn nhờ sử dụng dây an toàn hoặc bộ đế ISOFIX.	C2C35104	29,000,000
Ghế trẻ em - Đế gắn ISOFIX	Bộ đế ISOFIX được sử dụng với ghế trẻ em - Nhóm 0+ (sơ sinh - 13kg)	C2C32923	13,500,000
Bóng đèn dự phòng	Bộ bóng đèn dự phòng để đảm bảo bạn luôn tuân thủ các quy định ECE.	T4N7503	5,400,000
Bình cứu hỏa	Bình chữa cháy dạng bột khô, có hiệu quả dập tắt nhiều dạng cháy, bao gồm cả xăng dầu và điện.	T2H7129	7,300,000
Bộ sơ cứu	Điều trị các vết thương nhẹ với bộ sơ cứu toàn diện.	T4N9157	1,600,000
Bảng cảnh báo hình tam giác	Bảng cảnh báo hình tam giác sử dụng cho tình huống khẩn cấp. Đi kèm với chân đỡ và được xếp gọn trong khoang hành lý.	T2H7754	1,550,000

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN CHO MÂM

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Mâm hợp kim - 18" khí động học, 10 chấu, màu bạc		T4A2304	29,500,000
Mâm hợp kim - 18" trọng lượng nhẹ, 15 chấu, màu bạc		T4A1085	29,500,000
Mâm hợp kim - 18" Vortex, 10 chấu, màu bạc		T4A2305	29,500,000
Mâm hợp kim - 19" Bionic, 5 chấu kép, đánh bóng kim cương		T4A3800	39,500,000
Mâm hợp kim - 19" Fan, 5 chấu, đen bóng Gloss Black		T4A9970	37,000,000
Mâm hợp kim - 19" Fan, 5 chấu, màu bạc		T4A3988	35,500,000
Mâm hợp kim - 19" Razor, 7 chấu kép, màu bạc		T4A2306	35,500,000
Mâm hợp kim - 20" Blade, 5 chấu, màu đen		T4A4438	50,000,000
Mâm hợp kim - 20" Blade, 5 chấu, đánh bóng kim cương màu xám		T4A4437	50,000,000
Mâm hợp kim - 20" Matrix, 10 chấu kép, màu bạc	Cá nhân hóa chiếc xe của bạn với hàng loạt kiểu mâm hợp kim được thiết kế theo phong cách đường đua và năng động.	T4A2309	46,000,000
Mâm hợp kim - 20" Templar, 5 chấu kép, màu bạc		T4A2308	46,000,000
Mâm hợp kim - 20" Venom, 5 chấu kép, màu đen		T4A3803	47,500,000
Mâm hợp kim - 20" Venom, 5 chấu kép, đánh bóng kim cương màu xám		T4A3802	50,000,000
Mâm hợp kim - 22" Double Helix, 15 chấu, màu đen với các điểm nhấn đậm		T4A3797	79,500,000
Mâm hợp kim - 22" Double Helix, 15 chấu, màu bạc với các điểm nhấn đậm		T4A3796	78,000,000
Mâm hợp kim - 22" Turbine, 9 chấu, đánh bóng kim cương màu xám		T4A3798	77,000,000
Mâm hợp kim - 22" Turbine, 9 chấu, đánh bóng hoàn thiện		T4A3799	77,000,000

Liên hệ nhà bán lẻ Jaguar để được trang bị phù hợp. Giá bán đã bao gồm VAT và công lắp đặt (nếu có). Giá tính trên một đơn vị. Đối với các hạng mục phụ kiện Kéo và Tải, các đại lý không được phép lắp đặt các phụ kiện này theo như quy định của cơ quan đăng kiểm. Đối với hạng mục Mâm Xe, giá bán không bao gồm chi phí đăng kiểm và cấp chứng nhận (nếu cần). N/A: phụ kiện không có sẵn và không được áp dụng tại thị trường Việt Nam.

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN CHO MÂM [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VNĐ)
Ốc gắn mâm 'báo gấm' - Màu đen	Nâng cấp nhận diện cho chiếc xe của bạn với ốc gắn mâm hiệu Jaguar màu đen	T4A16634	12,500,000
Ốc gắn mâm 'báo gấm' - Mạ Chrome	Nâng cấp nhận diện cho chiếc xe của bạn với ốc gắn mâm hiệu Jaguar mạ Chrome	T4A16633	12,000,000
Ốc khóa mâm - Màu đen	Bảo vệ mâm xe của bạn với ốc khóa mâm an toàn cao có thiết kế riêng màu đen	C2D42935	6,800,000
Ốc khóa mâm - Mạ Chrome	Bảo vệ mâm xe của bạn với ốc khóa mâm an toàn cao có thiết kế riêng mạ Chrome.	C2D42934	6,800,000
Bộ hỗ trợ lực kéo khẩn cấp trên tuyết - Gói 698	Thiết bị trợ lực kéo trên mặt đường băng và tuyết bằng vải dệt nhẹ để sử dụng trong mùa đông. Dễ dàng và nhanh chóng lắp ráp hay gỡ ra đồng gói cất đi. Chỉ nên trang bị cho bánh sau.	T4A11492	N/A
Bộ thiết bị kéo trên tuyết	Giúp cải thiện khả năng kiểm soát lái và phanh trên mặt đường băng tuyết nhờ bộ xích kéo có độ bám cao. Chỉ lắp vào các bánh sau	T4A11438	35,500,000
Bánh xe dự phòng cỡ nhỏ	Bánh xe dự phòng cỡ nhỏ được nhà bán lẻ cung cấp như là một phụ kiện nâng cấp cho chiếc xe được trang bị bộ sửa chữa lốp phù hợp với dòng xe.	T4A12779	22,000,000
Nắp đậy van - Cờ Liên hiệp Anh màu đen		C2D19598	1,500,000
Nắp đậy van - Cờ Liên hiệp Anh màu đen, thị trường NAS		C2D24287	N/A
Nắp đậy van - Hình báo gấm		C2D54161	1,500,000
Nắp đậy van - Hình báo gấm, thị trường NAS		C2C39770	N/A
Nắp đậy van - Ký hiệu ni-tơ N2	Thêm điểm nhấn cho diện mạo của xe với nhiều lựa chọn họa tiết cho nắp đậy van độc đáo	TBC	
Nắp đậy van - Ký hiệu ni-tơ N2, thị trường NAS		C2D25249	N/A
Nắp đậy van - Cờ Liên hiệp Anh màu		C2D19599	1,500,000
Nắp đậy van - Cờ Liên hiệp Anh màu, thị trường NAS		C2D24286	N/A

MÂM XE VÀ PHỤ KIỆN CHO MÂM [TIẾP]

TÊN SẢN PHẨM	MÔ TẢ	MÃ HÀNG	GIÁ (VND)
Đồng hồ đo áp suất lốp	Đồng hồ đo áp suất lốp kỹ thuật số lưu lại mức áp suất khuyến nghị và có vòi xoay 360° độc đáo để xác định vị trí van lốp cùng đèn LED hỗ trợ tìm van, tính năng đo độ sâu gai lốp trên các đơn vị psi, bar, kpa, kg/cm2 và đi kèm với hộp đựng.	C2P24751	2,000,000
Bộ sửa lốp	Bộ sửa lốp xe có thể được đặt ngay vị trí bánh xe dự phòng. Bao gồm keo dán và bơm xe để sử dụng trong trường hợp bị nổ lốp.	T2H15008	8,500,000
Nắp đậy trục bánh xe - Hình cờ Liên hiệp Anh	Như một huy hiệu có logo Jaguar trên nền cờ Liên hiệp Anh mạ chrome, nắp đậy nhấn thêm chất Anh quốc cho chiếc xe.	T2R5513	650,000
Nước rửa mâm xe - Chai xịt 500ml	Autoglym và Jaguar cùng hợp tác nghiên cứu ra loại nước rửa mâm xe hiệu suất cao. Đây là công thức nước rửa mâm xe duy nhất được sản xuất dựa trên yêu cầu kỹ thuật của Jaguar và được Jaguar khuyến nghị sử dụng cho mọi dòng xe Jaguar.	C2D20074	750,000
Bàn chải mâm	Bàn chải làm sạch mâm xe có hình dáng được thiết kế đặc biệt hòa hợp với các đường viền của mâm xe.	C2D16488	N/A

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Jaguar Land Rover Limited không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải thiện các đặc tính kỹ thuật, thiết kế và sản xuất các mẫu xe của mình và những thay đổi này vẫn diễn ra liên tục mỗi ngày. Dù chúng tôi luôn nỗ lực đưa ra thông tin cập nhật nhất, tập tài liệu này không nên được xem là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyệt đối hay là một phần của các gói ưu đãi bán hàng của bất kỳ mẫu xe nào. Các nhà phân phối hay bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land Rover Limited dưới bất cứ hình thức nào dù trực tiếp hay gián tiếp. Các so sánh đối chiếu đều dựa trên thông số và các thử nghiệm của nhà sản xuất trước khi được xuất bản.

MÀU SẮC

Do hạn chế của quá trình in ấn, màu sắc trong các ấn phẩm quảng cáo có thể sẽ khác so với màu sắc thực tế của xe. Công ty có quyền bảo lưu, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ màu sắc nào mà không cần thông báo trước. Các màu sắc sẽ khác nhau tùy theo thị trường. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về màu sắc và thông số kỹ thuật với Nhà bán lẻ Jaguar chính hãng. Các nhà phân phối và nhà bán lẻ không phải là đại diện của Jaguar Land Rover Limited và hoàn toàn không có quyền ràng buộc Jaguar Land Rover Limited với bất kỳ trách nhiệm nào dù trực tiếp hay gián tiếp.

CẢI TIẾN VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI JAGUAR

Jaguar cam kết giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu thô, sử dụng ít nguồn tài nguyên thiên nhiên và sản sinh ít khí thải như là một phần trong sự phát triển kinh doanh dài hạn và có trách nhiệm của chúng tôi. **Tìm kiếm 'Cải tiến môi trường Jaguar' để biết thêm chi tiết.**

Meridian là nhãn hiệu đăng ký của Meridian Audio Ltd.

Thương hiệu Bluetooth® và logo thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. mọi việc sử dụng thương hiệu này của Jaguar Land Rover Limited đã được cấp phép. iPhone là thương hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký ở Mỹ và các quốc gia khác. Hệ thống định vị luôn phải sử dụng trong tình trạng không ảnh hưởng đến khả năng của người lái để lái xe an toàn hay ảnh hưởng đến sự an toàn của những người tham gia giao thông khác.

Jaguar Land Rover Limited

Văn phòng đăng ký: Abbey Road, Whitley,

Coventry, CV3 4LF, Vương Quốc Anh

Số đăng ký tại Anh quốc: 1672070

gear.jaguar.com

